

# ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๓๑๒/ว ๐๗ ๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง เตือนให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

อ้างถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารชี้แจงการเข้าใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒ หน้า

ตามที่อ้างถึง กำหนดให้โรงงานจำพวกที่ ๓ ต้องรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บหรือการใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน ในปริมาณตั้งแต่หนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีอันตรายหนึ่งชนิดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ ปีละหนึ่งครั้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมที่ <https://facchem.diw.go.th> หรือ QR Code ทำหนังสือนี้ โดยการรายงานข้อมูลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ต้องรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ และผู้ประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือบัญชีแนบท้ายประกาศ ต้องรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส่วนในครั้งต่อ ๆ ไปให้รายงานปีละหนึ่งครั้ง โดยรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคมของปีถัดไป นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอให้ท่านดำเนินการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บหรือการใช้ในการประกอบกิจการโรงงานให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้หากโรงงานมีการเก็บหรือการใช้สารเคมีอันตรายปริมาณน้อยกว่าหนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีอันตรายหนึ่งชนิด หรือไม่มีการใช้สารเคมีอันตรายในการประกอบกิจการโรงงาน โรงงานของท่านยังเข้าข่ายการรายงานข้อมูล โดยมีข้อแนะนำการรายงานข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ท่านตั้งอยู่ หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อนึ่ง การไม่รายงานข้อมูลตามประกาศฉบับดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ถูกพิจารณาดำเนินคดีอันเป็นความผิดตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กรณีหากท่านดำเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุลพงษ์ ทวีศรี)  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@diw.mail.go.th](mailto:saraban@diw.mail.go.th)



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



<https://facchem.diw.go.th>

สิ่งที่ส่งมาด้วย

